

Quảng Nam, ngày 25 tháng 11 năm 2015

Số: 31 /KH-MTTQ-BTT

## KẾ HOẠCH

### Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”

-----

Thực hiện Đề án 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 05/05/2015 và Hướng dẫn số 21/HD-MTTW-BTT ngày 10/6/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Để Đề án được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch triển khai với các nội dung cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy và thực hiện tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

2. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; cập nhật nhanh chóng, kịp thời, chính xác những thông tin về tình hình nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước trong quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện những quyết sách, giải pháp liên quan đến đời sống nhân dân, góp phần tăng hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

3. Việc thông tin, tuyên truyền tình hình đất nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân phải bảo đảm tính chính xác, kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân; giúp cho dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi thực hiện, từ đó tạo sự đồng thuận và thống nhất trong hành động.

#### II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thường xuyên tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân; trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến Mặt trận Tổ quốc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) của Đảng về “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) của Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết Trung ương 4

(khóa XI) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật An toàn giao thông đường bộ; Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; Hiến pháp năm 2013; Luật MTTQ Việt Nam năm 2015...

2. Thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; kết quả tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thông tin công tác Dân tộc, tôn giáo; hoạt động đối ngoại nhân dân; kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với HĐND, UBND tỉnh; chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với các tổ chức chính trị- xã hội, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam và các ngành khác của tỉnh...

3. Thông tin về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại như: các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các sự kiện nổi bật trong tỉnh; tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội; thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4. Thông tin, tuyên truyền và phản ánh những gương điển hình tiên tiến trong các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc chủ trì và phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, giới thiệu những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo, những điển hình có hiệu quả với những mô hình khác nhau, phù hợp với đặc điểm của mỗi địa phương.

### **III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

#### **1. Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh**

- Kiện toàn Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo Quy định 282-QĐ/TW ngày 01/4/2015 của Ban Bí thư “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện” để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

- Phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thông qua tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của Quốc hội, HĐND và các chương trình tiếp xúc nhân dân của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.



- Tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh nâng cao chất lượng chuyên mục truyền hình “Đại đoàn kết” (02 số/tháng, phát vào lúc 18h10 Thứ 6 tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng, phát lại lúc 6h25 và 14h45 ngày hôm sau); phối hợp với Báo Quảng Nam mở chuyên trang “Đại đoàn kết” để tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về kết quả xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; kịp thời ghi nhận, biểu dương những gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay để phổ biến nhân rộng.

- Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội để phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Định kỳ tổ chức giao ban công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với 05 đoàn thể chính trị-xã hội để vừa tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, vừa thống nhất nội dung, biện pháp tuyên truyền.

- Tiếp tục đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các hình thức tuyên truyền thông qua ấn phẩm “Bản tin Mặt trận” (phát hành 02 tháng/ 01 số, phát hành đến các khu dân cư); tổ chức vận hành có hiệu quả trang thông tin điện tử của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh [www.ubmttqvn.quangnam.gov.vn](http://www.ubmttqvn.quangnam.gov.vn), nhằm thông tin tình hình hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên đến với nhân dân. Từ đó hình thành một kênh tương tác nhanh chóng giữa cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan quản lý Nhà nước khác, đảm bảo tin tức được thông tin nhanh chóng, kịp thời đến nhân dân trong toàn tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên mục *Tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân* trên trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tập hợp, đặc biệt là những thời điểm có tình hình nóng bỏng xảy ra cần phải tập hợp thông tin kịp thời, chính xác.

- Tiếp tục duy trì việc tiếp công dân tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; xây dựng quy trình thu thập ý kiến nhân dân, dư luận xã hội và gửi đến HĐND, UBND và các ngành chức năng giải quyết; đồng thời, thông báo kết quả xử lý ý kiến, kiến nghị đến nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền cho cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp, đặc biệt là cán bộ làm công tác tập hợp, theo dõi dư luận xã hội (DLXH), tuyên truyền miệng, báo chí, cộng tác viên DLXH.

- Tổ chức mạng lưới thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh: Xây dựng đầu mối nắm bắt và cung cấp thông

tin từ các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh, các tổ chức thành viên, các Hội đồng Tư vấn và lực lượng cốt cán, tuyên truyền viên của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng hệ thống câu hỏi tổ chức Điều tra DLXH về sự hài lòng của người dân với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc phát động; ý kiến, nguyện vọng của nhân dân về năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; đạo đức, tác phong lối sống của cán bộ, đảng viên...

## **2. Đối với các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh**

Trên cơ sở chương trình phối hợp và thống nhất hành động với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quan tâm, triển khai một số nhiệm vụ sau:

- Xây dựng các kế hoạch, chương trình, triển khai thực hiện Đề án trong hệ thống của tổ chức mình theo từng thời gian cụ thể. Thành lập bộ phận thu thập ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân theo tổ chức mình trong tỉnh.

- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo tổ chức việc thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân theo tổ chức mình và hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan báo chí, các tổ chức thành viên cung cấp thông tin, tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

- Hướng dẫn các đoàn thể chính trị- xã hội các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; với các cơ quan truyền thông để kịp thời thông tin, tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân.

## **3. Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố**

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố báo cáo với cấp ủy, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án ở cấp mình, tập trung một số nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và quy trình thực hiện việc thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và dư luận xã hội theo từng thời gian cụ thể.

- Phân công đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phụ trách công tác Tuyên giáo trực tiếp xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, thu thập, tập hợp ý kiến, nguyện vọng nhân dân, dư luận xã hội và kịp thời báo cáo về UBMT tỉnh theo quy định.

- Xây dựng chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố với 05 đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan truyền thông ở địa phương;

khuyến khích đầu tư xây dựng Tờ thông tin công tác Mặt trận; phối hợp mở chuyên mục “Đại đoàn kết” trên Đài Truyền thanh- Truyền hình của địa phương... để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thông tin kịp thời tình hình thực hiện chương trình phối hợp, các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc chủ trì, phát động đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân một cách kịp thời và hiệu quả nhất.

- Xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên thông qua lực lượng cộng tác viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, trưởng các tộc họ... để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân; thu thập, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân phản ảnh đến các cơ quan chức năng giải quyết.

#### **IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách Nhà nước cấp theo phân cấp ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương (*trong đó công tác nắm bắt DLXH thực hiện theo tinh thần Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH*).

- Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, thu thập, tập hợp ý kiến, nguyện vọng nhân dân đã đề ra để xây dựng kinh phí đảm bảo cho hoạt động.

#### **V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Giao Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm thường trực tham mưu hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức thành viên thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 05/5/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện.

- Chịu trách nhiệm tham mưu thành lập bộ phận tổ chức thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, DLXH và tổng hợp, xây dựng báo cáo theo quy định. Hằng năm, tham mưu phối hợp tổ chức Điều tra DLXH về sự hài lòng của người dân với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc phát động...

- Tham mưu Ban Thường trực xây dựng chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với 5 đoàn thể chính trị xã hội và các cơ quan thông tấn báo chí: Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam...

- Đổi mới và nâng cao chất lượng các công cụ tuyên truyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi, hỏi đáp... theo chuyên đề, nhiệm vụ để phát triển chuyên mục truyền hình “Đại đoàn kết”; Mở chuyên mục hỏi đáp, trao đổi, diễn đàn chuyên đề đăng trên Bản tin, Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

2. Ban Dân chủ - Pháp luật cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Biên soạn và cung cấp những nội dung nêu trên trong Hiến pháp, Luật đất đai, Luật Mặt trận, kết quả giám sát và phản biện xã hội những vấn đề đang triển khai... thành tài liệu phục vụ tuyên truyền.

3. Ban Phong trào, Văn phòng và các Ban khác cung cấp thông tin, tư liệu cần thông tin thuộc nhiệm vụ chuyên môn của mình được giao để triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch này đạt hiệu quả.

4. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức chính trị- xã hội căn cứ nội dung này xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng gửi báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (qua Ban Tuyên giáo; Email: [haumtqn@gmail.com](mailto:haumtqn@gmail.com). Điện thoại: 0510.3.852.779).

Việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm; trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có vướng mắc phát sinh báo cáo cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (qua Ban Tuyên giáo) để thống nhất giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- BTT Ủy ban TWMTTQVN;
- Ban Tuyên giáo Ủy ban TWMTTQVN;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các tổ chức chính trị- xã hội;
- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- BTT UBMTTQVN các huyện, thị, thành phố;
- Lưu Ban TG, VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
PHÓ CHỦ TỊCH



**Lê Thái Bình**